

ที่ บช 011/2561 (PT)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ชี้แจงสาเหตุกำไร (ขาดทุน) แตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อน ณ 31 มีนาคม 2561
เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีผลแตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อนมากกว่าร้อยละ 20 โดยที่บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 44.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 8.0 ล้านบาท บริษัทฯ ขอชี้แจงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่มีสาระสำคัญดังนี้

1. รายได้จากการขายและให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์

รายได้จากการขาย จำนวน 420.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 43.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 11.4 เนื่องจากรายได้จากงานโครงการขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 19.2 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.6

รายได้จากการบริการ จำนวน 212.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1.8 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 0.8 รายได้ค่าบริการส่วนใหญ่มาจากงานสัญญาบริการบำรุงรักษาซึ่งเป็นงานบริการต่อเนื่องจากสินค้าที่บริษัทขายให้กับลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับงานโครงการขนาดใหญ่ที่ทำการส่งมอบไปในปีก่อนและรายได้การให้บริการ Managed Services ที่เพิ่มขึ้น โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 41.4 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.6

2. รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ

บริษัทมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ จำนวน 12.7 ล้านบาท (ซึ่งรวมรายได้จากการให้บริษัทย่อยเช่าอาคารสำนักงานจำนวน 7.3 ล้านบาท) โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 42.5 ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน

3. รายได้อื่น

รายได้อื่นในงวด จำนวน 6.1 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 6.5 ล้านบาท รายการหลักมาจากส่วนลดรับจากผู้ผลิตและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในส่วน of ค่าใช้จ่ายของขายและบริหาร มีค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างผลตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับอัตราตลาดและการปรับอัตราว่าจ้างประจำปีอยู่ในส่วนค่าใช้จ่ายบริหาร และมีค่าใช้จ่ายจากการขายลดลงเนื่องจากอยู่ระหว่างการทบทวนโครงสร้างผลตอบแทนพนักงานขายและผลตอบแทนจูงใจ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้น 12.2 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายการขายลดลง 26.8 ล้านบาทตามลำดับ

5. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับงวดจำนวน 10.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1.5 ล้านบาท โดยเป็นรายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลตามการคำนวณจำนวน 11.2 ล้านบาท และรายได้ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีจำนวน 1.1 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)